

**บ้านปูรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกเป็นไปตามเป้าหมาย
ถ่านหินอินโดนีเซียเริ่มมีบทบาทสำคัญ**

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) – นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของบริษัทฯ ทุกธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น รายได้รวมและผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ยอดจำหน่ายถ่านหินจากแหล่งผลิตในอินโดนีเซียเพิ่มสูงกว่า 2.5 เท่า มั่นใจจะเป็นฐานรายได้ที่สำคัญในอนาคต

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานของ บริษัทฯ ว่ามีหลายโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ทั้งในธุรกิจถ่านหินและแร่ ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องจักรที่เหมืองโจรง (Jorong) แล้วเสร็จ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มปริมาณการผลิตของแร่อุตสาหกรรมอื่นๆ ทำให้ปริมาณการจำหน่ายแร่อุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ในธุรกิจไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2543/2544 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 43) ดีขึ้น โดยในไตรมาสแรก บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 1,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 14.94

รายได้จากการขายรวมดังกล่าวจำแนกเป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหิน 950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้นำถ่านหินที่ผลิตได้จากแหล่งโจรง (Jorong) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย และแหล่งอื่นๆ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการจำหน่ายถ่านหินจากแหล่งโจรงไปยังตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยสามารถจำหน่ายถ่านหินจากอินโดนีเซียได้จำนวน 616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 202 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นรายได้จากการรับจ้างขุดขนดินและถ่านหินให้กฟผ. 309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากการขาย รายได้จากการจำหน่ายแร่อุตสาหกรรม 74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการท่าเรือ 42 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการอื่น 36 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 1,338 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท เดอะ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 123.68 ล้านหุ้นให้แก่ Sithe Pacific Holdings Limited ตามสัญญาให้สิทธิซื้อหุ้น (Call Option Agreement) และรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทร่วมจำนวน 426 ล้านบาท แยกเป็นผลขาดทุนของ บริษัท เดอะ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 163 ล้านบาท และผลขาดทุนของ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด จำนวน 259 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิน
ได้ 1,367 ล้านบาท แต่เมื่อรวมผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทรวมจำนวน 426 ล้านบาท ตามที่กล่าวแล้ว
จึงมีผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสนี้จำนวน 941 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) 4.49 บาทต่อหุ้น เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขาดทุน 9.68 บาทต่อหุ้น

ในด้านการเงิน บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่
เหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ยังได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ รวมทั้งได้ถอนหุ้นกู้ในตลาดต่างประเทศก่อนกำหนดในไตรมาสที่
ผ่านมาเป็นจำนวนกว่า 1,160 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินและภาระหนี้สินของบริษัทฯ ลดลง โดยปัจจุบัน
บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงเหลือ 0.75 เท่า

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โทร. 207-0730-1 ต่อ 8411-
8413